

## สาวลีกแหล่ง “พลัง” หนุนหลังสังคมรุ่งเรือง

“พลังงาน” เปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดของมนุษย์ในปัจจุบัน

แหล่งพลังงานที่โลกพึ่งพิงเป็นหลัก ก็คือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทั้งในรูปของน้ำมัน และก๊าซหุงต้ม และพลังงานอื่นๆ เช่น น้ำ ลม ถ่านหิน ฟืน ฯลฯ

หากเราเงี่ยหูฟังคำเตือนภัยถึงภาวะโลกร้อน ที่ดังก้องโลกของเรามาจนร่วมสองทศวรรษ และเริ่มสำแดงฤทธิ์เดชให้เห็นประจักษ์ว่าจะก่อหายนะภัยใหญ่หลวงแก่ชีวิตของเพื่อนร่วมพิภพทุกเผ่าพันธุ์ จะพบว่าข้อต่อความเชื่อมโยงระหว่างการเกิดภาวะเรือนกระจก อันเป็นสภาพที่ทำให้เกิดความผันแปรของภูมิอากาศในโลกของเรา ก็คือ ปริมาณและรูปแบบของพลังงานที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเอง

ฉะนั้นเรื่องของพลังงานจึงเป็นมากกว่าปัจจัยในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างสะดวกสบาย แต่ยังมีอิทธิพลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของมนุษยชาติด้วย

### เหลียวมองไทย

สำหรับประเทศไทย มูลค่าและจำนวนการใช้พลังงานต่างๆ เหล่านี้ในแต่ละปีมีมูลค่าและจำนวนที่สูงมาก โดยจากข้อมูลการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในแต่ละปีของประเทศไทยนั้น มีมูลค่านับหลายพันล้านบาท

รายงานการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ.2551 โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้ทำการสำรวจครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 52,000 ครัวเรือน โดยข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ได้แก่ น้ำมัน และก๊าซชนิดต่าง ๆ และการใช้พลังงานในรูปอื่น (ไฟฟ้า ถ่านไม้และฟืน) พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 15,942 บาท เป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 1,780 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.2 ของค่าใช้จ่าย โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันเบนซินมากที่สุด (ร้อยละ 40.1) รองลงมาคือ น้ำมันดีเซล (ร้อยละ 24.7) และน้อยที่สุดคือค่าใช้จ่ายแก๊สใช้สำหรับยานพาหนะ (ร้อยละ 1.2) นอกจากนี้เป็นค่าใช้จ่ายพลังงานอื่นๆ ประมาณร้อยละ 26.6 ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งสิ้น กล่าวคือโดยเฉลี่ยมีการจ่ายค่าไฟฟ้า ประมาณร้อยละ 24.2 และค่าถ่านไม้/ฟืน ประมาณร้อยละ 2.4

ข้อมูลวิถีการใช้พลังงานของคนไทยสำคัญให้เห็นว่า เราก็คือหนึ่งในชุมชนร่วมสุขความร้อนให้โลกใบนี้ที่วิ  
อportunismสูงขึ้นทุกที่...

ที่มา การใช้พลังงานของคนไทย โดย ไกรยง วิชกุล แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กิติมาภรณ์ 081 449 7479